

Số: 195/TB-ĐHKH-SĐH

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## THÔNG BÁO

Về việc thực hiện quy định trong đánh giá luận văn thạc sỹ

**Kính gửi: Các Khoa đào tạo Sau đại học**

Thực hiện Thông tư 15 của Bộ giáo dục & Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa có đào tạo cao học và các học viên cao học đang học tập tại Trường về việc thực hiện quy định trong đánh giá luận văn thạc sỹ như sau:

1/. Điểm chấm luận văn của từng thành viên Hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn tối đa 9 điểm (áp dụng đối với các luận văn có hình thức trình bày đẹp, đúng qui cách, có tính mới, không sao chép, được Hội đồng đánh giá cao về chất lượng). Điểm bài báo tối đa 1 điểm.

2/. Điểm bài báo: Bài báo khoa học đã được đăng tải hoặc có xác nhận sẽ đăng trên danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định, được tính từ 0,1 đến 1 điểm. Các tạp chí khác không thuộc danh mục trên thì được tính từ 0,1 đến 0,5 điểm hoặc đề tài ứng dụng đã được nơi ứng dụng đồng ý bằng văn bản về việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu.

Bài báo in toàn văn trong Kỷ yếu khoa học cấp trường đại học trở lên có phản biện được tính từ 0,1 đến 0,3 điểm. Sau khi đánh giá chất lượng bài báo, Hội đồng sẽ thống nhất điểm của bài báo rồi cộng vào điểm cuối cùng. Học viên phải có bản phô tô bài báo hoặc giấy nhận đăng nộp cho phòng đào tạo Sau đại học trước ngày bảo vệ để trình Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ.

3/. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên.

Quy định này áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ ngày 01/7/2014 trở về sau, đề nghị các Khoa có đào tạo Sau đại học thực hiện nghiêm túc thông báo này/HW

**Nơi nhận:**

- Các Khoa có đào tạo Sau đại học
- Lưu VP; Phòng ĐTSĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
KHOA HỌC  
  
PGS.TS. Võ Thanh Tùng